



จังหวัดกำแพงเพชร

มอบได้ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า

นายภาณุวัฒน์ เสงี่ยม

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การประกวดสัญลักษณ์สัตว์นำโชค

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 48

และกีฬาคณะพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 38

ขอจงประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป



(นายเชาวลิตร์ แสงอุทัย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

กำแพงเพชรเกมส์

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 48



ประกายเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่ง มีอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปีมาแล้ว ก่อนที่จะมีชื่อว่ากำแพงเพชร เมืองนี้มีชื่อเดิมอยู่ 2 ชื่อ คือ เมืองชากังราว และเมืองนครชุม กำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แห่งหนึ่ง เพราะมีโบราณสถานเก่าแก่ รวมอยู่ใน "อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร" ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จาก (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีมรดกโลก เหตุที่ใช้ชื่้างศึกทรงเครื่อง ยุทธหัตถิเป็นมาศคอดนั้น เพราะครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยปกป้องชาวกำแพงเพชรจากการรุกรานจากพม่า ซึ่งเอกลักษณ์ความ เกียรติยศของท่านนั้น ผู้ออกแบบได้เลือกใช้สัญลักษณ์เป็นช้างศึก อีกทั้งกำแพงเพชรยังมีโบราณสถานที่สำคัญคือ วัดช้างรอบที่มี "เจดีย์ช้างล้อม" ซึ่งมีพระเจดีย์ใหญ่ที่ฐานเป็นรูปช้างครึ่งตัวเห็นแต่ 2 ขาหน้า หันศีรษะออกจากฐานรายรอบเจดีย์ เป็นช้างทรงเครื่อง จำนวน 68 เชือก

ชา กังราวเกมส์

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38



ประกายเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่ง มีอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปีมาแล้ว ก่อนที่จะมีชื่อว่ากำแพงเพชร เมืองนี้มีชื่อเดิมอยู่ 2 ชื่อ คือ เมืองชากรุง และเมืองนครชุม กำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แห่งหนึ่ง เพราะมีโบราณสถานเก่าแก่ รวมอยู่ใน "อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร" ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จาก (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีมรดกโลก เหตุที่ใช้ช่างตีทองเครื่อง ยุทธหัตถ์เป็นมาสดคอดนั้น เพราะครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยปกป้องชาวกำแพงเพชรจากการรุกรานจากพม่า ซึ่งเอกลักษณ์ความ เกียรติยศของท่านนั้น ผู้ออกแบบได้เลือกใช้สัญลักษณ์เป็นช่างตีทอง อีกทั้งกำแพงเพชรยังมีโบราณสถานที่สำคัญคือ วัดช้างรอบที่มี "เจดีย์ช้างล้อม" ซึ่งมีพระเจดีย์ใหญ่ที่ฐานเป็นรูปช้างครึ่งตัวเห็นแต่ 2 ขาหน้า หันศีรษะออกจากฐานรายรอบเจดีย์ เป็นช่างตีทองเครื่อง จำนวน 68 เชือก